

# ดาว คอร์ดนึ่ง รุกตลาดเมืองไทย จัดงาน“ซิลิโคน ชิตตี้” ขนทัพผลิตภัณฑ์พร้อมโซลูชันสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ ในอุตสาหกรรมซิลิโคนเพื่องานก่อสร้าง



ซิลิโคน ชิตตี้ เป็นการประชุมและงานแสดงนิทรรศการครั้งแรกในประเทศไทยที่ประกอบด้วยการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของซิลิโคนเพื่องานก่อสร้างและอาคาร

กรุงเทพ - 24 พฤศจิกายน 2559 - บริษัท ดาว คอร์ดนึ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตกาซิลิโคนเพื่องานก่อสร้างชั้นนำของโลกและผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อาศัยการใช้กาซิลิโคนเป็นพื้นฐานซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ดาว เคมิคอล จัดนิทรรศการและงานประชุมภายใต้ชื่อ “ซิลิโคน ชิตตี้” ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ซิลิโคนหลากหลายรายการแบบครบวงจรรวมทั้งจัดแสดงเทคโนโลยีซิลิโคนขั้นสูงสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคาร โดยมีทั้งซิลิโคนยึดเกาะและซิลิโคนยาแนวประสิทธิภาพสูงเพื่องานส่วนหน้าของอาคาร งานเชื่อมต่อร่องทางเท้า งานปิดผนึกรอยต่อ และยังมีซิลิโคนเพื่องานภายในอาคารต่างๆ อาทิ ซิลิโคนสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบแสงไฟ LED, ซิลิโคนที่ใช้เคลือบกันน้ำและสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มความคงทนถาวรของวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ อีกมากมาย

งาน “ซิลิโคน ชิตตี้” ของดาว คอร์ดนึ่ง เป็นงานเชิงวิชาการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในวงการอุตสาหกรรม การก่อสร้างและอาคารของประเทศไทยโดยเฉพาะ นอกจากการจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีซิลิโคนงานก่อสร้างและอาคารแล้ว บริษัทฯ ยังแนะนำโปรแกรมที่มีคุณภาพและบริการด้านการบริหารจัดการโครงการ มีการจัดงานสัมมนาในสองหัวข้อที่กำลังได้รับความนิยมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและนำเสนอการใช้ซิลิโคนของดาว คอร์ดนึ่งกับวัสดุต่างๆ ที่เป็นผลงานจริงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง มีการอภิปรายผลการศึกษาล่าสุดสองประเด็นที่แสดงให้เห็นว่าซิลิโคนเพื่องานเคลือบโครงสร้างของดาว คอร์ดนึ่ง มีศักยภาพในการยึดเกาะได้คงทนถาวรยาวนานกว่า 50 ปี

นายฌอง ปอล ไฮตีเกียร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับโลกด้านอาคารและการก่อสร้างของดาว คอร์ดนึ่ง เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมซิลิโคนเพื่อสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน” (Silicone innovations for sustainable architecture) ครอบคลุมนวัตกรรมซิลิโคนใหม่ล่าสุดของบริษัทที่ช่วยยกระดับการออกแบบ ความคงทนและยั่งยืนของอาคารที่มีประสิทธิภาพสูง

“ผลิตภัณฑ์ซิลิโคนคุณภาพสูงประเภทต่างๆ ของดาว คอร์นนิ่ง เข้าไปมีบทบาทในโครงการก่อสร้างและอาคารสำคัญระดับโลกมาเป็นเวลาหลายปี และในประเทศไทย ดาว คอร์นนิ่ง ก็เป็นซิลิโคนที่ได้รับการยอมรับและใช้งานในวงกว้างงานซิลิโคน ชิตี้ ในวันนี้จึงนับว่าเป็นเวทีสำคัญที่เราได้มีโอกาสแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับซิลิโคนที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายในการก่อสร้าง การออกแบบและสถาปัตยกรรมที่มีความยากและซับซ้อนซึ่งลูกค้ากำลังประสบอยู่ได้อย่างชัดเจน” นายฌอง ปอล ไฮติเกียร์ กล่าว

นายเจย์โรลด์ บอดิสซา วิศวกรรวมอาวุโสด้านวัสดุและผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเทคนิคบรรยายในหัวข้อ “การยึดเกาะด้วยสุดยอดนวัตกรรมซิลิโคนใสราวคริสตัล” โดยได้อธิบายถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบกระจกด้านหน้าอาคารภายนอกในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยการใช้ซิลิโคนรุ่นปัจจุบันและเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มีความใสราวคริสตัล โขลุขุ่นซิลิโคนล่าสุดเพื่องานยึดเกาะโครงสร้างกระจกและยานพาหนะ

ภายในงานฯ ยังมีการแนะนำเทคโนโลยีซิลิโคนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นซิลิโคนใสราวคริสตัล ได้แก่ Dow Corning® Transparent Structural Silicone Adhesive (TSSA) สำหรับงานยึดติดกระจกภายนอกอาคารส่วนหน้าที่มีเนื้อใสราวคริสตัล เป็นนวัตกรรมที่ความทนทานและมีแรงยึดเกาะสูงจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน Dow Corning® Transparent Structural Silicone Laminate (TSSL) สำหรับงานเคลือบกระจกภายในอาคาร และโครงสร้างภายในต่างๆ รวมทั้งบันไดและราวบันได มีความแข็งแรงเป็นพิเศษและมีความยืดหยุ่นรองรับการเคลื่อนไหวของตัวอาคารและการสั่นสะเทือน ผลิตภัณฑ์ทั้งสองช่วยให้นักออกแบบสามารถจัดปัญหาการมองเห็นรอยเชื่อมต่อกระจกด้วยซิลิโคนแบบเดิมที่ไม่สวยงาม ผลิตภัณฑ์รายการที่สามที่เปิดตัวในงาน ได้แก่ Dow Corning® 2400 Silicone Assembly Sealant เป็นซิลิโคน วันพาร์ท เซ็ทตัวจากความชื้น หลอมละลายด้วยความร้อนเพื่องานประกอบชิ้นส่วน ยึดเกาะและยานพาหนะงานโครงสร้างภายในและภายนอกอาคาร ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ ยูวี และทุกสภาพอากาศและอุณหภูมิได้อย่างยอดเยี่ยม

ดาว คอร์นนิ่ง ยังจัดแสดงซิลิโคนยานพาหนะรุ่นใหม่สำหรับงานภายในและภายนอกอาคาร ดังนี้

- Dow Corning® 896 PanelFix silicone adhesive เป็นซิลิโคนแบบยืดหยุ่น ใช้งานง่ายเหมาะกับงานยึดเกาะพื้นผิวต่างๆ ที่ไม่ใช่แก้วที่ต้องการความทนทานสูงและยึดติดรวดเร็ว
- Dow Corning® 817 Mirror Adhesive เป็นซิลิโคนยานพาหนะที่ไม่มีกลิ่น ไม่กัดกร่อน สำหรับงานยานพาหนะกระจกภายใน กระจกเคลือบหรือพื้นผิวโลหะกับพื้นผิวต่างๆ
- Dow Corning® 121 Structural Glazing Sealant เป็นซิลิโคนยานพาหนะแห้งเร็วที่ใช้ในสถานที่ก่อสร้างและในร้านค้าที่ช่วยลดเวลางานซ่อม

ภายในงานฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของบริษัทฯ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่กำลังจะเริ่มขึ้น ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายในปัจจุบันในวงการอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง ผู้เข้า

ร่วมงานฯ ยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการโครงการของดาว คอร์นนิ่ง ซึ่งเป็นระบบการเสริมสร้างความปลอดภัยที่มีคุณภาพและข้อมูลความสำเร็จของโครงการเคลือบซิลิโคนต่างๆ อีกทั้งยังมีการนำเสนอโปรแกรม Dow Corning's Quality Bond™ ซึ่งเป็นบริการที่ดาว คอร์นนิ่งริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยส่งมอบความรู้ให้กับพันธมิตรในโครงการต่างๆ ด้วยการจัดอบรม ตรวจสอบและบริหารจัดการคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยยกระดับการใช้ซิลิโคนยาแนวสำหรับระบบกรอบอาคารและการติดตั้งแผงกระจกในประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงสุด

นายฉอง ปอล โฮตีเกียร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับโลกด้านอาคารและการก่อสร้างของ บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง ยุโรป ผู้ผลิตกาวซิลิโคนเพื่องานก่อสร้างชั้นนำของโลกซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ดาว เคมิคอล นำทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายปีเตอร์ มอร์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายขายประจำอาเซียน ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ แผนกอาคารและการก่อสร้าง บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และนายเจย์โรลด์ บอดิสสา (ที่ 2 จากขวา) วิศวกรอาวุโสด้านวัสดุและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท ดาว คอร์นนิ่ง สิงคโปร์ ร่วมกันจัดนิทรรศการและงานประชุมเชิงวิชาการภายใต้ชื่องาน “ซิลิโคน ซิตี” ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ซิลิโคนครบวงจรรวมทั้งจัดแสดงเทคโนโลยีซิลิโคนขั้นสูงและงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคารของประเทศไทย โดยมี นายลาล ชิลวา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรุงเทพ (เจ แอนด์ แอล) จำกัด พันธมิตรผู้แทนจำหน่าย เข้าร่วมงาน ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

# # #

เกี่ยวกับดาว คอร์นนิ่ง

ดาว คอร์นนิ่ง (dowcorning.com) เป็นบริษัท ในเครือของ บริษัท ดาว เคมิคอล ให้บริการโซลูชันซิลิโคนประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ามากกว่า 25,000 แห่งทั่วโลก เป็นผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์ซิลิโคน เทคโนโลยีซิลิโคนและนวัตกรรม ดาว คอร์นนิ่งมีผลิตภัณฑ์ในตลาดมากกว่า 7,000 รายการ และให้บริการผ่านทางช่องทางของบริษัทในตราสินค้า Dow Corning® และ XIAMETER® ยอดจำหน่ายประจำปีของดาว คอร์นนิ่ง มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นยอดจำหน่ายภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานทั่วโลกของดาว คอร์นนิ่งเป็นไปตามความคิดริเริ่มและมาตรฐานที่เข้มงวดของ American Chemistry Council's Responsible Care® เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เคมีและกระบวนการผลิต

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

คุณพรวิทย์ กุลมา (ตุ้ม), คุณอาศิตยา นาคทอง (ตุ้ม) บริษัท ออพติมอล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

โทรศัพท์ มือถือ 087-589-6319, 088-055-0168 อีเมล: pornpavee@optimal-com.com ;

nakthong.ammy@gmail.com